

## นิทาน....เรื่องความสุขอยู่ที่ไหน.

นำเสนอเมื่อ : 25 ต.ค. 2552

วันนี้มีนิทานที่แฝงแง่คิดเตือนใจ มาฝาก...เอาไว้อ่านเด็กก็ได้นะ

### นิทานเรื่องความสุขอยู่ที่ไหน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยักษ์กับมนุษย์เป็นคู่รักกันมาช้านาน  
ยักษ์สรรหาวิธีกลวงหลอกเพื่อทำลายความสงบสุขของมนุษย์สารพัด มีอยู่วันหนึ่ง  
ก็ได้มียักษ์ตนหนึ่งตะโกนโหวกเหวกเข้ามาในหมู่บ้านที่กำลังชุมนุมกันอยู่ "ไต่แล้ว ๆ ๆ ข้าได้มันมาแล้ว  
ดูไปพวกมนุษย์ต้องไม่มีความสุขแน่ๆ" วิ่งเข้ามาจนหยุดอยู่ที่ยักษ์รูปร่างสูงใหญ่บึกบึนนาเกรงขาม  
ที่นั่งอยู่บนแท่นสูงเหนือหมู่บ้านทั้งหมด หัวหน้ายักษ์นั่นเอง  
หัวหน้ายักษ์จึงถามยักษ์ที่ตะโกนโหวกเหวกตนนั้นว่า "ดูซิเจ้าได้อะไร"  
เจ้ายักษ์ตนนั้นจึงชูกลองสีทองใบขนาดพอดีให้หัวหน้ายักษ์ดูแล้วพูดว่า  
"ข้าไม่มีความสุขของเจ้าพวกมนุษย์มาไต่ ไต่ไปมนุษย์จะมีความสุขอีกต่อไปแล้ว"  
หัวหน้ายักษ์ก็ไต่เอ๋ยขึ้นว่า "ดีข้าจะทำลายเจ้ากลองเก็บความสุขของมนุษย์นี้ซะ"  
แต่ไม่ว่าหัวหน้ายักษ์ผู้กำยำสร้างระฆังพลจะกำลังเท่าใดก็ทำลายกลองความสุขนี้ไม่ได้ เพราะเป็นกลองวิเศษ  
ในเมื่อทำลายไม่ได้พวกมนุษย์ก็ต้องหาวิธีมาแย่งชิงเอาคืนไป แล้วพวกมนุษย์ก็จะกลับมามีความสุขตามเดิม  
พวกเขาจึงชุมนุมกันว่าจะเอากลองใสความสุขของมนุษย์นี้เอาไปซ่อนให้ไกลเพื่อไม่ให้มนุษย์หาความสุขเจอ  
ยักษ์ตนหนึ่งจึงบอกว่า "เอาไปซ่อนตามที่ทองเทียว, อยางทะเล, น้ำตก ดูซิเห็นพวกมนุษย์ชอบไปหาความสุขกัน"  
อีกตนก็แนะนำขึ้นว่า "เอาไปซ่อนตามสิงของเซ่น ซอนตามบ้านสวย รถหรูๆ กระเป๋าเสื้อผ้า แก้วแหวนเงินทอง  
ที่พวกมนุษย์ชอบไปชอบหาดีกว่า"  
อีกตนก็แย้งขึ้นว่า "เอาไปซ่อนที่ของจับต้องได้, เดี่ยวพวกมนุษย์จะหาเจอ เอาไปซ่อนที่ อำนาจ วาสนา การเสี่ยงโชคดีกว่า"  
หัวหน้ายักษ์ได้ยินความคิดที่ดูเขาตาของลูกน้องตนแต่ไม่เอาไหนจึงเอ็ดขึ้นว่า "ไม่ว่าเอาไปซ่อนที่ไหนตามที่พวกเจ้า  
พวกมนุษย์ก็หาเจอทั้งนั้นแหละพวกมันเก่งจะตาย เอาไปซ่อนที่ไหนให้พวกมัน"  
เจ้าลูกน้องจอมโวยวายก็พูดขึ้นว่า "โธ  
หัวหน้ากวางาจะขโมยมันมาได้ยากเย็นจะตายจะให้เอาไปคืนมันง่ายอย่างนี้หรือท่าน"  
หัวหน้ายักษ์ตอบกลับทันที "เจ้าโง่ ข้าหมายถึงให้เอากลับไปซ่อนในดวงใจของพวกมนุษย์มัน  
แล้วไปประกาศไปว่าพวกเราได้อำนาจตามตามที่ทองเทียว, อยางทะเล, น้ำตก ตามสิงของเซ่น ซอนตามบ้านสวย รถหรูๆ  
กระเป๋าเสื้อผ้า แก้วแหวนเงินทอง, เอาไปซ่อนที่ อำนาจ วาสนา การเสี่ยงโชค  
ให้พวกมันไปหาความสุขตามที่ไหนมันไม่รู้ตัวเลยว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของมันเอง"  
แล้วหัวหน้ายักษ์ก็หัวเราะด้วยความสะใจ "แล้วพวกเราละ รู้อย่างไรความสุขอยู่ที่ไหน"